

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวง

กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฝนหลวงในการเป็นผู้นำการสร้างเครือข่าย และการทำงานเป็นทีม และเพื่อให้อาสาสมัครฝนหลวงมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของอาสาสมัครฝนหลวงในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง

<p>ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p>	<p>การเปิดโอกาสให้อาสาสมัครฝนหลวงเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้</p> <p>ประเด็นที่ ๑ คุณภาพของการทำฝนช่วยเหลือ</p> <p>ประเด็นที่ ๒ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>ประเด็นที่ ๓ ช่องทางการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนางาน</p> <p>ประเด็นที่ ๔ บทบาทของอาสาสมัครฝนหลวงต่อการสนับสนุนการทำฝน</p>
<p>สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p>	<p>กิจกรรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อาสาสมัครฝนหลวงภาคเหนือ จำนวน ๖ คน ๒. อาสาสมัครฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๕ คน ๓. อาสาสมัครฝนหลวงภาคกลาง จำนวน ๖ คน ๔. อาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๗ คน ๕. อาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน ๕ คน ๖. อาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออก จำนวน ๕ คน ๗. อาสาสมัครฝนหลวงภาคใต้ จำนวน ๖ คน
<p>ผลจากการมีส่วนร่วม</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้มีโอกาสเผยแพร่ระบบ LINE Official Account เช็คแล้ง ให้อาสาสมัครฝนหลวงใช้งานเพื่อรายงานข้อมูล เช่น ปริมาณน้ำฝน ภาพขณะฝนตก ภาพถ่ายการเพาะปลูก ภาพถ่ายท้องฟ้า ความต้องการน้ำ เป็นต้น ๒. ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มจำนวนอาสาสมัครฝนหลวงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรายงานข้อมูลด้านการเกษตรและแจ้งความต้องการฝน ๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมฝนหลวงฯ กับอาสาสมัครฝนหลวงให้มากขึ้น ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย โดยให้อาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย Roll Up
<p>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของอาสาสมัครฝนหลวง โดยจัดทำช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์กรม เพื่อให้อาสาสมัครฝนหลวงใช้เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ติชม และจัดทำคู่มือบริการประชาชน : การขอรับบริการฝนหลวง จัดส่งให้อาสาสมัครฝนหลวงใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่</p>

ภาพโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครผ่นหลวง
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

